

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ



“การผูกข้อมือผู้สูงอายุ”

จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันซึ่งทำให้หลายคนมองที่จะต้องวุ่นวายอยู่กับการประกอบสัมมาอาชีพเพื่อตนเองและครอบครัว ทำให้หลายคนไม่ค่อยมีเวลาให้กับผู้สูงอายุที่เคยเป็นเสาหลักในชุมชนต่าง ๆ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ สำนักงานโคเออร์จึงให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุในชุมชนมาโดยตลอด นอกเหนือจากการให้การสงเคราะห์รายบุคคลแก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้แล้ว โคเออร์ยังสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้การสนับสนุนกับองค์กรชุมชนต่าง ๆ ตามท้องถิ่นชนบทที่ห่างไกล ในการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติด้วย

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ นอกจากจะเป็นวันที่ลูกหลานและเยาวชนได้มีโอกาสรดน้ำดำหัวเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อผู้สูงอายุและการขอพรจากผู้สูงอายุแล้ว ในวันดังกล่าวยังมีหลายกิจกรรมเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุข และระลึกถึงความสุขเก่า ๆ ที่เคยแสดงออกและเคยได้รับอีกด้วย

ในการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ในช่วงเดือนเมษายน 2554 สำนักงานโคเออร์อรัญประเทศ จ. สระแก้ว ได้ร่วมมือและให้การสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต) 3 แห่งในท้องที่อำเภอตาพระยา คือ อบต. ทับเสด็จ อบต. ตาพระยา และ อบต. โคคลาน และอีก 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านเขาลูกช้างและหมู่บ้านแสง อำเภอตาพระยา ด้วยการมอบงบประมาณให้แก่ อบต. แต่ละแห่ง แห่งละ 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และอีก 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านเขาลูกช้าง และหมู่บ้านแสง อำเภอตาพระยา หมู่บ้านละ 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนค่าอาหารจัดเลี้ยงผู้สูงอายุ ค่าของขวัญสำหรับผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน ตลอดจนของขวัญรางวัลให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมในกิจกรรม เช่น การละเล่นต่าง ๆ

ภาพบรรยากาศการจัดงานวันผู้สูงอายุที่ อบต. ทับเสด็จ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554



ของขวัญเตรียมไว้สำหรับผู้สูงอายุ



บริการการตรวจสุขภาพให้กับผู้ร่วมงาน

โคเออร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทับเสด็จ จัดงานวันผู้สูงอายุขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 ในงานมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือ และมอบชุดของขวัญ ซึ่งเป็นของใช้ประจำวันให้กับผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน จำนวน 120 คน จาก 11 หมู่บ้านแล้ว ยังให้บริการตรวจสุขภาพให้ผู้สูงอายุอีกด้วย

ภาพบรรยากาศการจัดงานวันผู้สูงอายุที่ หมู่บ้านเขาลูกช้าง วันที่ 13 เมษายน 2554



หมอบำบัดกำลังทำพิธีบายศรีสู่ขวัญต่อหน้าพานพุ่ม/การผูกข้อมือให้แก่กันคือหัวใจของพิธีบายศรีสู่ขวัญ

ในวันที่ 13 เมษายน 2554 โคเคอร์และหมู่บ้านเขาลูกช้าง อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ได้จัดงานวันผู้สูงอายุขึ้น พิธีการดังกล่าวได้เริ่มต้นโดยหมอบำบัดกำลังทำขวัญได้ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญต่อหน้าพานพุ่มซึ่งประกอบด้วย สายสิญจน์ ดอกไม้ ฐูป เทียน จากนั้น ชาวบ้านจะนำสายสิญจน์มาผูกข้อมือผู้สูงอายุเพื่อขอให้ท่านมีสุขภาพดีและมีอายุยืนนาน โดยมีผู้สูงอายุมาร่วมงานจำนวน 54 คน และชาวบ้านอีกจำนวน 120 คน

.....

ภาพบรรยากาศวันผู้สูงอายุที่หมู่บ้านแสง (วันที่ 11 เมษายน 2554)



เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 หมู่บ้านแสง อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ได้จัดให้มีงานวันผู้สูงอายุ ขึ้น โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตามด้วยกิจกรรมเพื่อสร้างความรื่นเริงอีกด้วย

การก่อเจดีย์ทรายในวันสงกรานต์ มีความเป็นมาอย่างไร



ในวันเดียวกันนั้น ชาวบ้านร่วมกันก่อเจดีย์ทรายที่วัดบ้านแสง ด้วยในแง่ของประเพณีวัฒนธรรมโบราณแล้วว่า เวลาเราไปทำบุญที่วัดเราอาจเหยียบเอาทรายติดตัว (เท้า) กลับไปด้วย ฉะนั้น การก่อเจดีย์ทรายในวันสงกรานต์ จึงเป็นโอกาสที่จะชนทรายกลับมาที่วัดดั้งเดิม ผลที่ตามมาก็คือ การที่ชาวบ้านจะได้มีโอกาสพบปะกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา

ในทางพุทธประวัติก็มีเรื่องเล่าว่า พระเจ้าปเสนทิโกศลเคยไปยังเมืองสาวัตถีและทอดพระเนตรเห็นหาดทรายบริสุทธิ์ ได้เกิดศรัทธาทำการก่อเจดีย์ทรายจำนวนถึง 8 หมื่น 4 พันองค์ เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า การก่อเจดีย์ทรายดังกล่าวได้อานิสงส์และผลบุญมากยิ่งนัก